

กิตติกรรมประกาศ

อัลหัมดุลิลลาฮฺ การสรรเสริญทั้งหมดเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ(ﷻ) ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอพระองค์ประทานพรและความสันติแก่ท่านนบีมุหัมมัด ขอความจำเริญและสันติจงประสบแก่ครอบครัวของท่านนบี ตลอดจนวงศ์วานเศาะหาบะฮฺและผู้เจริญรอยตาม

ผู้วิจัยขอชุกูรต่อเอกองค์อัลลอฮฺด้วยความเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์ ที่ทรงประทานความรู้ เต่าฟีก ฮิดายะฮฺ อันทำให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสิ้น

ผู้วิจัยขอขอบคุณ บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดที่ได้อบรมสั่งสอนเสียสละและสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้วิจัยมาตลอด จนกระทั่งผู้วิจัยมีโอกาสดำเนินการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.มะรอนิง สาแลมิง เป็นอย่างสูงในความกรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของงานวิจัยนี้ และที่ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการอ่าน ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ขึ้นและให้คำแนะนำอย่างดียิ่งแก่ผู้วิจัยตลอดมา และขอขอบคุณรศ.ดร.อับดุลเลาะ การีนา ที่กรุณาให้เกียรติสอนผู้วิจัยถึงวิธีการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ อีกทั้งขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.อิบราฮีม ณรงค์รักษาเขต รศ.ดร.มุฮัมมัด ซากี เจ๊ะหะ ดร.อับดุลเลาะ ยีเลาะ ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษา คุณสมเจตน์ นาคเสวี นักวิชาการศึกษานานาชาติวิทยาลัยอิสลามศึกษา ที่ได้ให้คำแนะนำในการติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆเป็นอย่างดี และบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษาทุกท่าน

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีดังต่อไปนี้
อ.เส็น แสงอารี อ.ชุกรีย์นุร จงรักศักดิ์ ที่กรุณาให้โอกาสและกำลังใจตลอดมา ที่ช่วยกรุณาขัดเกลาภาษา และอ.อะหมัด ตาโฮง ให้ความช่วยเหลือในด้านรูปแบบและการพิมพ์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และดร.อัสมัน แดอาลี ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ ที่ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนเพื่อนๆทุกคนที่คอยให้กำลังใจในการเขียนวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้มาโดยตลอด

ผู้วิจัยมีอาลัยที่ จะขอบใจ กอมาริยะฮ์ แม ภรรยา ที่คอยให้กำลังใจ ให้การสนับสนุน และเสียสละเพื่อการศึกษาของผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมที่ได้กล่าวนามมา ณ ที่นี้ทุกท่าน

สุดท้ายขุณงามความดีและผลบุญที่ได้จากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยขออัลลอฮฺ(ﷻ) ได้โปรดประทานแก่ผู้มีบุญคุณต่อผู้วิจัยทุกท่านด้วย อามีน

อุสมาน แม